

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Việc triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ hộ gia đình Người có công nâng cao mức sống, bảo đảm người có công có mức sống, đảm bảo 100% hộ gia đình Người có công có mức sống trung bình trở lên

Thực hiện kế hoạch số 266/TB-UBND, ngày 02/06/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ hộ gia đình có người có công nâng cao mức sống, đảm bảo 100% hộ người có công sống mức sống trung bình trở lên. UBND xã Bình Trung báo cáo việc triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ hộ gia đình có người có công nâng cao mức sống, đảm bảo 100% hộ người có công sống mức sống trung bình trở lên trên địa bàn xã như sau:

1. Khái quát về việc thực hiện chế độ chính sách người có công trên địa bàn xã.

Xã Bình Trung hiện nay có 35 hộ gia đình chính sách, Người có công chiếm 4.7% tổng số hộ gia đình trên địa bàn xã. Trong đó có 05 người có công là thương binh, 01 người có công là bệnh binh 04 người bị nhiễm chất độc hóa học, 06 tuất liệt sỹ, 28 hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ. Các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong thời gian qua được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công. Nhiều hộ gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống. Đời sống của các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng ngày càng được cải thiện, nhiều gia đình có mức sống cao.

Hiện nay toàn xã có 01 hộ người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo (*hộ ông Lương Văn Khèn, là thương binh hạng 3/4 thôn Cồn Coóc*).

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

UBND xã Bình Trung đã ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/02/2023, về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023; kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/3/2023 Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã về việc hỗ trợ hộ gia đình người có công nâng cao mức sống đảm bảo 100% hộ người có công mức sống trung bình trở lên; Kế hoạch số 429 /KH-UBND, ngày 27/6/2023 của UBND xã về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Bình Trung.

UBND xã đã triển khai đến các trưởng thôn, bí thư chi bộ và phối hợp giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo mỗi

tổ chức từ 02 hộ trở lên trong đó có 01 hộ người có công cận nghèo, do Hội cựu chiến binh xã phụ trách giúp đỡ chính 01 hộ (*ông Lương Văn Khèn, thôn Còn Coóc là thương binh hạng 3/4*).

3. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội.

UBND xã chỉ đạo công chức phối hợp với các ngành đoàn thể trực tiếp đến hộ gia đình có Người có công thuộc hộ cận nghèo rà soát lại nguyên nhân cận nghèo và các chỉ tiêu thiếu hụt nhu cầu xã hội. Trên cơ sở các nguyên nhân cận nghèo và các chỉ tiêu thiếu hụt lên phương án hỗ trợ, phối hợp với các ngành đoàn thể huy động các nguồn lực hỗ trợ.

4. Xác định nguyên nhân hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

UBND xã đã thực hiện rà soát lại các nguyên nhân cận nghèo của hộ gia đình. Ông Lương Văn Khèn có 05 nhân khẩu, trong đó có 01 người trong độ tuổi lao động chính, 03 người đã quá tuổi lao động, 01 người cao tuổi (84 tuổi) đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, 01 trẻ em dưới 16 tuổi.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình tại gia đình ông sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 diện tích nhà 65m² được xây dựng năm 2017, nhà hiện nay đã kiên cố. Tuy nhiên do tỷ lệ người ăn theo đông, nhân khẩu trong độ tuổi lao động ít nên, cả gia đình chỉ phụ thuộc vào trợ cấp của ông Lương Văn Khèn nên mức sống gia đình thấp, không có nguồn thu nhập ổn định.

Qua tìm hiểu và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình thì gia đình cũng rất muốn xin được hỗ trợ chăn nuôi trâu bò để phát triển kinh tế. Tuy nhiên gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có kinh phí để mua gia súc.

Nguyên nhân nghèo do hộ gia đình có tỷ lệ người ăn theo đông, ít nhân khẩu lao động, gia đình chủ yếu làm nông lâm nghiệp.

Chỉ tiêu thiếu hụt về nhu cầu xã hội cơ bản của gia đình không thiếu hụt nhu cầu xã hội cơ bản

Ban giám nghèo xã đã tiến hành chấm điểm tại phiếu B1; 130 điểm, B2; 0 điểm Gia đình vẫn thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

- Các giải pháp nhằm giúp họ vươn lên thoát cận nghèo bền vững.

UBND xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã đoàn thể cụ thể là hội cựu Chiến Binh, Hội Nông dân xã, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên xã giúp đỡ hộ gia đình (do kinh phí hoạt động của các hội đoàn thể còn hạn hẹp khả năng huy động xã hội hóa trong đoàn viên, hội viên gặp khó khăn do đời sống hội viên, đoàn viên còn khó khăn). Do vậy đề mua trâu hoặc bò cho gia đình ông Lương Văn Khèn để phát triển kinh tế giúp gia đình thoát nghèo. UBND xã đề nghị UBND huyện, Phòng

Lao động Thương binh xã hội và dân tộc xem xét hỗ trợ kinh phí để mua trâu bò cho gia đình ông Lương Văn Khèn, để gia đình thoát cận nghèo trong năm 2023.

5. Đánh giá chung

Công tác thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong thời gian qua các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và thân nhân của họ đều được quan tâm thực hiện đầy đủ, nhiều hộ gia đình khắc phục khó khăn, tự cường vươn lên ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên có một số hộ gia đình chính sách người có công còn gặp khó khăn, mức sống gia đình chưa được cao. UBND xã đã xác định Nguyên nhân cận nghèo và lên phương án hỗ trợ nâng cao mức sống từ trung bình trở lên trong năm 2023.

6. Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền quản lý điều hành của UBND xã, sự tham gia của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo nói chung và đối với gia đình người có công thoát cận nghèo nói riêng.

Tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình người có công đang thiếu hụt về thu nhập để hộ gia đình người có công được cải thiện về điều kiện sống và ổn định mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo tại các thôn. Qua đó, góp phần thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với người có công. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội khác để trợ giúp đối với hộ người có công được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Trên đây là báo cáo việc triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ hộ gia đình có người có công nâng cao mức sống, đảm bảo 100% hộ người có công sống mức sống trung bình trở lên trên địa bàn xã.

Nơi nhận:

- UBND huyện Cao Lộc;
- Phòng LĐTBXH-DT huyện;
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- BCĐ giảm nghèo xã;
- Lưu: VP, VH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Nam Nhiệm

